

*
Số 536-TB/HU

Nam Trực, ngày 17 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai
nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

Ngày 14/9/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có: Các đ/c trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND-UBND huyện, Thủ trưởng các đơn vị: Phòng NN-PTNT, TNMT, Công Thương, TCKH, Nội vụ, GD-ĐT, Văn phòng Huyện ủy - HĐND-UBND huyện. Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất ý kiến chỉ đạo thực hiện 3 tháng cuối năm 2018 như sau:

(1) Về đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2018

Các đơn vị chủ động rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác năm trong 9 tháng, có biện pháp để hoàn thành khi kết thúc năm kế hoạch 2018.

UBND huyện tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở một số lĩnh vực có kết quả 9 tháng đạt tỷ lệ hoàn thành thấp, lĩnh vực quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả thực hiện nhiệm vụ chung của huyện như: Thu ngân sách huyện, xã, đặc biệt là thu từ đất; đầu tư các công trình trọng điểm; quản lý đất đai; tăng tỷ lệ bao phủ BHYT lên 91,5% vào quý 1/2019; các công việc về xây dựng huyện nông thôn mới như: Các thiết chế văn hoá trung tâm huyện, 3 mô hình điểm, giải quyết vấn đề môi trường làng nghề Bình yên, trạm xử lý nước thải khu vực Đồng côi, Vân Chàng, hồ sơ nông thôn mới; xây dựng nông thôn mới ở cấp xã với các việc chủ yếu là: Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND của UBND tỉnh, xây dựng và triển khai Kế hoạch của xã, thị trấn về hoàn thiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

UBND huyện chỉ đạo Phòng NN-PTNT phối hợp với Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Ninh hướng dẫn các xã phía nam huyện trong quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình chống úng cục bộ, theo yêu cầu sản xuất nông nghiệp, đảm bảo sự đồng bộ trong hệ thống, hiệu quả.

(2) Về thực hiện chương trình xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu

Nhìn chung việc triển khai thực hiện xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới thời gian qua đã có kết quả bước đầu, được cấp uỷ, chính quyền các xã, thị trấn, khu dân cư hưởng ứng tích cực. Tuy nhiên qua báo cáo của Ban chỉ đạo huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ đánh giá: Đã bộc lộ sự lúng túng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền cơ sở, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp huyện, nhận thức chưa đầy đủ về nhiệm vụ, yêu cầu và tiêu chí xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới, cá biệt có địa phương còn trông chờ, ỷ lại vào ngân sách và sự làm thay của cơ quan chuyên môn của huyện hoặc phó mặc cho thôn, xóm...

Để đạt kế hoạch về xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới năm 2018, Ban TVHU yêu cầu:

- Đối với các xã, thị trấn: Tăng cường hơn nữa hoạt động của Ban chỉ đạo cấp xã; trong đó cần đặc biệt quan tâm tới công tác lãnh đạo của đảng uỷ xã, thị trấn, chi bộ khu dân cư, vai trò điều hành, tổ chức thực hiện Đề án xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới của UBND cấp xã, trưởng thôn, xóm và ban công tác mặt trận; sự phối hợp giữa cấp uỷ chính quyền xã, thị trấn với các cơ quan của huyện.

Tập trung chỉ đạo xây dựng 23 Khu dân cư văn hoá NTM: Thực hiện quy hoạch các khu dân cư một cách linh hoạt; trong đó chú trọng xây dựng, chỉnh trang hệ thống đường giao thông, nhà văn hóa, sân thể thao, nghĩa trang nhân dân, hệ thống điện chiếu sáng,... Đồng thời triển khai thêm mô hình Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại làng Vị Khê, xã Điền Xá.

- Đối với cấp huyện:

+ Ban chỉ đạo của huyện cần sâu sát, cụ thể hơn trong việc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, Đảng uỷ - UBND xã, thị trấn trong thực hiện Kế hoạch xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới.

+ Các đồng chí Huyện uỷ viên phụ trách xã chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới tại đơn vị phụ trách.

+ Tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ hàng tháng của ban chỉ đạo huyện và các đ/c Thường vụ Huyện uỷ phụ trách miền về xây dựng khu dân cư văn hoá nông thôn mới, cụ thể vào các tháng 9, 10, 11; tháng 12 kiểm tra thẩm định.

+ Việc xét, công nhận khu dân cư thực hiện nghiêm túc, không hình thức; tổ chức công bố Quyết định khu dân cư văn hoá nông thôn mới tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước hàng năm.

+ Ban Tổ chức Huyện uỷ đề xuất giải pháp giúp các chi bộ thực hiện quản lý, lãnh đạo tốt công tác xây dựng Khu dân cư văn hoá nông thôn mới.

(3) Về tăng cường công tác quản lý đối với bậc học mầm non

Sau khi nghe báo cáo khảo sát của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ về tình hình bậc học mầm non trên địa bàn huyện, ý kiến của Phòng Giáo dục Đào tạo, lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã thảo luận và thống nhất yêu cầu:

- UBND huyện cần chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo phối hợp với UBND các xã, thị trấn quản lý chặt chẽ các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn, khắc phục ngay việc buông lỏng quản lý như thời gian vừa qua; đồng thời với việc khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục mầm non tư thục và dân lập theo quy định.

- Đối với các trường mầm non công lập:

Căn cứ Đề án sát nhập theo Kế hoạch 45-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ, yêu cầu UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện ngay một số vấn đề sau:

+ Tiếp tục củng cố, tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp đảm bảo tiêu chí chuẩn bền vững.

+ Rà soát đội ngũ giáo viên, sắp xếp điều chỉnh giữa các trường, nội bộ từng trường; ưu tiên bố trí đủ giáo viên theo định mức cho các lớp; chỉ thực hiện hợp đồng thêm giáo viên đối với các trường thực sự thiếu giáo viên; chấm dứt tình trạng ở một số trường đưa giáo viên đủ chuẩn xuống làm ở bếp ăn, nhưng lại hợp đồng thêm giáo viên.

+ Bố trí nhân viên kế toán cho các trường mầm non, từ tháng 1/2019 tất cả các trường mầm non công lập thực hiện chế độ kế toán đầy đủ theo quy định của luật kế toán đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên cơ sở bố trí sắp xếp số biên chế hiện có, nếu thiếu bố trí kiêm nhiệm, không tuyển dụng thêm.

+ Đảm bảo chế độ có nhân viên y tế học đường tại các trường mầm non công lập; những đơn vị không bố trí được nhân viên y tế học đường, nhà trường hợp đồng với trạm y tế xã, thị trấn để thực hiện công tác y tế học đường.

+ Thực hiện đúng quy định về vệ sinh toàn thực phẩm, thỏa thuận giữa nhà trường với phụ huynh học sinh trong việc tổ chức các bếp nuôi dưỡng tại trường học; các cơ quan chuyên môn như Phòng Giáo dục Đào tạo, cơ quan y tế và một số cơ quan khác có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát, kiểm tra việc tổ chức bếp ăn tại các nhà trường trên địa bàn huyện.

(4) Ban Thường vụ Huyện ủy đã thảo luận và quyết định một số vấn đề:

- **Về việc sáp nhập một số trường học trong năm 2018:** UBND huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức huyện uỷ, Đảng uỷ và UBND 7 xã: Hoàn thành sáp nhập 2 trường mầm non thuộc xã Bình Minh; 6 trường tiểu học thuộc các xã: Nam Thái, Hồng Quang, Nam Hồng, Tân Thịnh, Nam Tiến.

Riêng xã Nghĩa An tiến hành ngay việc xây dựng Đề án sáp nhập trường mầm non để tổ chức thực hiện trong năm 2018.

- **Bổ nhiệm chức danh** Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy, kiện toàn các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ xã Nam Hùng, bổ nhiệm lại 2 đồng chí là Phó Phòng Tài chính Kế hoạch và Phó Ban Tuyên giáo Huyện uỷ.

(5) Cho ý kiến chỉ đạo về một số nội dung để UBND huyện trình HĐND huyện tại kỳ họp bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 02/10/2018, gồm: Dự kiến kế hoạch sử dụng đất năm 2019; chủ trương đầu tư các dự án: cải tạo hệ thống thoát nước và sân khuôn viên trụ sở HU-HĐND-UBND huyện, Sân vận động, Bể bơi, nhà thi đấu đa năng thuộc Khu thiết chế văn hóa huyện tại xã Nam Dương.

(6) Thông nhất việc tăng cường quản lý tài sản công trong các cơ quan, thực hiện dự toán chi của các đơn vị đảm bảo đúng quy định, hiệu quả;

UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính Kế hoạch:

+ Phối hợp với các ngành liên quan giúp xã, thị trấn trong việc thanh lý tài sản trên đất cơ quan, trụ sở, công trình của Nhà nước để tổ chức đấu giá đất ở; đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về chỉ tiêu thu hoa lợi công sản tại các xã miền 5, xã Nam Thái,...;

+ Tham mưu kiểm kê tài sản hàng năm trong các cơ quan hành chính Nhà nước, các cơ quan Đảng, Đoàn thể; quản lý tốt việc sử dụng ngân sách và các khoản thu nộp cho các quỹ theo quy định của pháp luật.

+ Tham mưu quản lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản và có giải pháp xử lý nợ đọng đối với những xã, thị trấn có số nợ đọng lớn.

(7) Nội chính:

- Yêu cầu Đảng uỷ Công an huyện lãnh đạo, chỉ đạo Công an huyện có chuyên đề đảm bảo tốt an ninh trật tự trong việc đấu giá tài sản nói chung và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện.

- UBND huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế làm việc của UBND các xã, thị trấn để đảm bảo các hoạt động

chỉ đạo, điều hành của UBND các xã, thị trấn được thông suốt, đảm bảo quy định và quy chế làm việc.

8- Về việc thực hiện Kết luận số 14/KL-TTr ngày 14/5/2018 của Thanh tra tỉnh v/v chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng đối với Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp tập trung Đồng Côi giai đoạn I tại thị trấn Nam Giang (Có thông báo riêng).

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nội dung công việc nêu trên.

Nơi nhận:

- BTV Huyện ủy, TT HĐND-UBND huyện,
- Các tổ chức CSĐ trực thuộc huyện,
- Các phòng, ban, ngành,
- Đảng ủy - UBND các xã, thị trấn,
- Công TTĐT huyện (Mục Tiêu điểm),
- Lưu Văn phòng HU -HĐND-UBND huyện.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Triệu Đức Hạnh